

THÔNG BÁO

**Kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến
về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của
Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố**

Ngày 04/9/2017, Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại Thành phố, có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Trương Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố; các Bệnh viện: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Bắc Thăng Long; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người Thành phố.

Dự hội nghị tại các quận, huyện, thị xã có các đồng chí: Bí thư quận, huyện, thị ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa xã hội, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa Xã hội, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận, huyện, thị xã; Giám đốc trung tâm y tế, Bệnh viện tuyến huyện, Trạm trường trạm Y tế, Hiệu trưởng/Giám đốc các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận:

1. Biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố, nhất là của các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trong những ngày nghỉ lễ 2/9 và thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đã kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thành phố, giao ban thường xuyên, đầu tư kinh

phí, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố có dấu hiệu chững lại, với nhiều tín hiệu tích cực, số ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết, tình trạng quá tải tại các bệnh viện đã giảm; công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố đang đi đúng hướng.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết còn những khó khăn, hạn chế, như: mưa nhiều; số ổ bọ gậy thường xuyên phát sinh mới, chưa có biện pháp hữu hiệu để diệt kịp thời và triệt để; loại muỗi truyền dịch bệnh sinh sản nhanh, có thêm biến thể mới; số ca mắc sốt xuất huyết năm nay tăng đột biến so với những năm trước; nhiều địa phương còn chủ quan, triển khai nhiệm vụ chưa ngang tầm với diễn biến, mức độ nghiêm trọng của tình hình, chưa tập trung lực lượng đủ mạnh cho công tác phòng chống dịch bệnh; có những hộ dân chưa hợp tác trong phun thuốc diệt muỗi; hoạt động của đội xung kích diệt bọ gậy hiệu quả còn yếu,...

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là khi thời điểm được xác định là đỉnh của dịch bệnh (*tháng 11 - theo thống kê hàng năm*) đang đến gần, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố yêu cầu:

(1) Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục coi công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục; bố trí đủ kinh phí cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các bệnh viện, đội phun thuốc, tổ xung kích, tổ giám sát; thực hiện tốt chế độ giao ban, thông tin báo cáo hàng ngày. Tổ chức tốt các giải pháp để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo của UBND Thành phố, tránh tâm lý, tư tưởng chủ quan, xem nhẹ. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cần lấy địa bàn xã, phường là trọng tâm. Lấy tiêu chí giảm bệnh nhân mắc mới để đánh giá hiệu quả của công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Thành phố tiếp tục tổ chức và phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, hợp dân, nhắn tin trên điện thoại, qua học sinh, sinh viên... Chú trọng phổ biến nâng cao hiểu biết về đặc điểm, tính chất và những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, dịch bệnh, loại muỗi truyền dịch, kiến thức và biện pháp để nhân dân tự giác tham gia thực hiện, như: diệt bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt, phối hợp với các lực lượng chức năng để phun thuốc diệt muỗi, khi có biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị và hướng dẫn.

(3) Huy động các lực lượng tại chỗ tham gia phòng chống dịch bệnh: lực lượng quân đội, công an, dân phòng, Đoàn thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Ngành y tế phối hợp với các xã, phường, thị trấn tổ

chức tốt việc phun hóa chất diệt muỗi. Ngành Giáo dục chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, phổ biến và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng bệnh, tìm và diệt bọ gậy tại gia đình. Duy trì tốt hoạt động vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần, rà soát các vật dụng, các địa điểm dễ phát sinh ổ bọ gậy cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố.

(4) Tổ chức tốt việc phun thuốc diệt muỗi, xây dựng kế hoạch chi tiết về địa điểm, thời gian phun; thông báo lịch phun tới các cơ quan, đơn vị và người dân trong khu vực. Chú ý tổ chức phun cuốn chiếu, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đội xung kích diệt bọ gậy, của Tổ giám sát, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Thành phố, đủ số lượng người, đúng tiêu chuẩn, có phương tiện, dụng cụ làm việc, có kiểm tra, giám sát, có giao ban, báo cáo hàng ngày. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các quận, huyện, thị ủy, xã, phường, thị trấn tiếp tục có kế hoạch phân công lịch kiểm tra, giám sát cụ thể.

(5) Trong thời gian trước mắt cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: dập ổ dịch; phun thuốc diệt muỗi diện rộng; tổ chức rà soát, kiểm tra, tái kiểm tra các ổ bọ gậy theo phương châm "vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước"; tuyên truyền tới từng hộ dân về cách phòng tránh và các địa chỉ cơ sở y tế; thống kê sàng lọc bệnh nhân khám lần đầu và bệnh nhân tái khám để đánh giá thực trạng của tình hình dịch bệnh; rà soát việc phun và tái phun thuốc diệt muỗi đối với các bệnh viện, công trường, trường học, các địa điểm công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh...

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận Hội nghị để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư TU; } (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; }
- Ban cán sự đảng UBND Thành phố;
- Đảng đoàn HĐND Thành phố;
- MTTQ, các tổ chức CT-XH TP;
- Các ban đảng, VPTU;
- Các sở, ngành TP;
- Các quận, huyện, thị ủy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VPTU, TH.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



